





# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

27 สิงหาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> <b>นโยบาย</b></p> <p><b>30 บาทรักษาทุกที่</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (TheCoverage, NBTConext, Isara, Headtopics, มติชนออนไลน์, Bangkokbiznews, Hfocus)</p> <p>-นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สปสช.จึงได้จัดทำแผนเพื่อขอสนับสนุนงบกลางจากรัฐบาลเป็นจำนวน 7,100 ล้านบาทเพิ่มเติม เพื่อการขับเคลื่อนโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ ตามแผนในระยะที่ 4 ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งใน 46 จ.ที่ดำเนินการไปแล้ว และในอีก 31 จ.ที่เตรียมดำเนินการต่อเนื่อง ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากบอร์ด สปสช.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ.ได้ลงนามในหนังสือเพื่อนำเสนอกรม. การพิจารณาและความเห็นชอบต่อไป โดยในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา ประชาชนให้การตอบรับบริการอย่างมาก ภาพรวมกว่า 7.6 ล้านครั้ง ส่วนค่าบริการขณะนี้ ได้มีการเบิกจ่ายไปแล้วส่วนหนึ่ง กว่า 1,591 ล้านบาท และยังมีที่อยู่ระหว่างการทยอยเบิกจ่ายเพิ่มเติม</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (มติชนออนไลน์)</p> <p>-ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาทางกรุงเทพมหานครโอเพ่นนิงประเด็นด้านสุขภาพแบบรวๆรับนโยบายรัฐบาล อย่างการเตรียมพร้อมระบบบริการนโยบายบัตรทอง 30 บาท มุ่งดูแลสุขภาพประชาชน รับบริการด้วยบัตรประชาชนใบเดียว รวมถึงปฏิบัติการเชิงรุกต่างๆ ทั้งแนวทางรักษา เยียวยา และป้องกันแก้ไข ดังเช่นปัญหาหริไฟฟ้า รวมถึงยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพฯ นอกจากนี้ กทม.ยังได้ลงนาม MOU ในโครงการ Health Link เพื่อให้คน กทม.เข้าถึงระบบสาธารณสุขแบบไร้รอยต่อ ซึ่งปัจจุบันได้เชื่อมต่อกับระบบกับหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช.แล้ว รวมถึงสถานพยาบาลสังกัดต่างๆ ในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นระบบที่นำมาเชื่อมต่อเพื่อขับเคลื่อนนโยบายนี้ต่อไป</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (Facebook page Dr.Dark)</p> <p>-เพจเฟซบุ๊ก Dr.Dark ได้มีการแชร์ลิงค์ข่าวการ อนุมัติของงบกลาง7.1พันล้านบาท30บ.รักษาทุกที่ พร้อมโพสข้อความตั้งข้อสังเกตโดยระบุว่า มีการขอเพิ่มแต่ยังให้ สปสช.บริหารงานเหมือนเดิม ไม่ได้อ่านที่รพ. และคลินิก ยื่นหนังสือใช้หรือไม่</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p> <p><b>สถานการณ์น้ำท่วม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (ผู้จัดการออนไลน์, sondhitalk, news1live, bangkokbiznews, ไทยรัฐออนไลน์, มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, Headtopics, แนวหน้า, Ch7HD, บ้านเมือง, TOPNEWS, สยามรัฐ Hfocus, INN, Diallynews, thecoverage)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดได้เพิ่มระดับความเข้มข้น ให้ สธ.ติดตามสถานการณ์ อย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และประเมินความเสี่ยงของสถานการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่มในทุกจ. พิจารณาจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขระดับจังหวัด เพื่อตอบโต้เหตุการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่ม</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชนออนไลน์, เดลินิวส์)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เผยว่า ข้อสั่งการด้านสาธารณสุข มีการประชุมตั้งแต่วันที่ 22 ส.ค. เตรียมพร้อมสถานการณ์ดูแลรักษาช่วยเหลือ โดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียง ทางสาธารณสุขจังหวัด อสม. ร่วมกันอพยพช่วยเหลือผู้ป่วย มาที่ศูนย์ดูแลรวม พร้อมเผยว่าเห็นด้วยกับ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ว่าการแก้ปัญหา น้ำท่วมต้องมองภาพรวม ควรสร้างเขื่อนใช้เงินน้อยกว่า 4-5 พันล้านบาท จะแก้ได้หมด</p> <p>-ด้าน นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ รองปลัด สธ. กล่าวว่า ล่าสุด มีสถานพยาบาลได้รับผลกระทบ 26 แห่ง อยู่เขตสุขภาพที่ 1 และ 2 ส่วนใหญ่เป็นเขตสุขภาพที่ 1 เป็น สสอ. โรงพยาบาล 3 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 19 แห่ง มีปิดไป 14 แห่งแต่ส่วนใหญ่เป็น รพ.สต. ซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ การให้บริการประชาชน ส่วนรายงานตัวเลขผู้ป่วยในพื้นที่น้ำท่วม</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อ 457 ราย ผู้ป่วยพิการ 4 ราย หญิงตั้งครรภ์ 10 ราย พร้อมยกระดับเฝ้าระวังโรคที่เกิดจากอุทกภัย ได้ประสานขอรับยา ด็อกซีไซคลิน หรือยาฆ่าเชื้อโรคฉี่หนู ส่วนกลางจะสนับสนุนให้ประมาณ 20,000 ชุด</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ข่าวสด)</p> <p>-กรมควบคุมโรคออกโรงเตือน 6 โรคร้าย – ภัยสุขภาพไม่ควรมองข้าม ต้นตออันตรายที่มาพร้อมกับน้ำ ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคน้ำกัดเท้า โรคตาแดง โรคระบบทางเดินหายใจ โรคฉี่หนู โรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร ไฟดูดไฟช็อต</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ( สวพ.91, thaitpdaynews, linetoday)</p> <p>-นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดปฏิบัติการกลุ่มภารกิจสำคัญภายใต้ระบบบัญชาการด้าน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัย หรือ EOC กรมอนามัย ร่วมรับมือน้ำท่วมพร้อมระดมทีม SEHRT ทั่วประเทศ สนับสนุนการจัดการสุขาภิบาล สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งการจัดการน้ำสะอาด การตรวจสอบการปนเปื้อนเชื้อโรคในอาหาร การสนับสนุนสวมหน้ากากให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยในชุมชนและศูนย์อพยพหรือศูนย์พักพิงชั่วคราว และสื่อสารให้ความรู้ประชาชนในการดูแลสุขภาพในช่วงน้ำท่วมอย่างปลอดภัย</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (thecoverage)</p> <p>-นพ.ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง นพ.สสจ.อยุธยา เตรียมพร้อมทุก รพ. รับมือน้ำท่วม มั่นใจไม่กระทบผู้ป่วย เผย วางแผนย้ายยาต่อเนื่องโรคเรื้อรัง พร้อมประสาน อปท. เตรียมพร้อมการแพทย์ฉุกเฉินส่งผู้ป่วยเร่งด่วนทางเรือ ส่วนอ่างทอง เผย เตรียมการพื้นที่น้ำท่วม หากมีผู้ป่วยรับยาต่อเนื่อง จะมี จนท. ลุยน้ำไปส่งยาถึงบ้าน ด้าน สปสช. เขต 4 ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด หากน้ำท่วมเน้นเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยไตวาย – ติดเตียง หากที่ไหนฟอกเลือดไม่ได้เพราะน้ำท่วม ประสานหน่วยบริการข้างเคียงขอท้องถิ่นส่งผู้ป่วยไปรับบริการ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยโพสต์, สำนักข่าวไทย , กรมประชาสัมพันธ์, thebangkokinsight} linetoday,ch3)</p> <p>-น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เตรียมลงพื้นที่ จ.สุโขทัย 30 ส.ค.นี้ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ขณะที่ การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ (27 ส.ค.67) นายภูมิธรรม เวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและ รว.พาณิชย์ ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี จะมีการเสนอมาตรการช่วยเหลือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, AmarinTV, มติหุ่นออนไลน์, สยามรัฐ, HeadTopics, แนวหน้า, thebangkokinsight, INN, MRGOnline, NationTV, ThailandPlus)</p> <p>-นายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยที่ ภายหลังจากประชุมติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม ยืนยันได้ว่า ปริมาณน้ำฝนจะไม่เท่ากับปี 2554 ระดับน้ำฝนเกินค่ามาตรฐานมาตั้งแต่เดือนเม.ย ประกอบกับน้ำในเขื่อนต่างๆ มีปริมาณสูงอยู่แล้ว เมื่อเทียบกับปีนี้ค่าเฉลี่ยต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญ และน้ำในเขื่อนยังอยู่ในปริมาณที่สามารถดูแลได้ และน้ำไม่ท่วมกรุงเทพฯ อย่างแน่นอน ฝนตกน้อยลงช่วงวันที่ 29-31 ส.ค 2567 ทุกหน่วยงานจึงต้องเร่งระบายน้ำให้เร็วที่สุด โดยทุกกระทรวงร่วมมือกันจัดส่งอุปกรณ์ช่วยเหลือเรื่องการระบายน้ำเพื่อที่จะระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว</p> <p>-ทาง สททช. จะเร่งรัดประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดช่วยดูแลเรื่องการระบายน้ำและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆ ขณะที่กระทรวงกลาโหมได้จัดส่งอุปกรณ์เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งจัดส่งอาหาร และน้ำดื่มสะอาดให้ผู้ประสบภัย</p>	
<p><b>คลังเตอร์เหล่านี้</b></p> <p><b>1. สถานการณ์ผู้ป่วย</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (mcot, INN)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. กล่าวถึงการเฝ้าระวังผลกระทบจากสุราปลอมที่มีการลักลอบผสมสารเมทานอล ซึ่งเป็นสารที่ห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร เนื่องจากเป็นสารที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตสีทินเนอร์ห้ามรับประทานโดยเด็ดขาด ว่าได้รับรายงานจากศูนย์ปฏิบัติการที่ รพ.นพรัตน์ ล่าสุดเมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (27 ส.ค.) มีผู้ป่วยสะสม 33 ราย ซึ่งพบจากการสืบค้นในกลุ่มที่ร่วมวงดื่มยาแดงที่ผสมสารเมทานอล บางคนเพิ่งดื่มหลังจากที่ซื้อยาแดงดังกล่าวกลับบ้านไปแล้ว ในจำนวนนี้เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย รวมเป็น 4 ราย สำหรับผู้ป่วยที่ยังอยู่ระหว่างการรักษา ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ 15 ราย ฟอกไต 22 ราย ส่วนผู้ที่มีอาการตาพร่ามัวอยู่ที่ 21 ราย ยังไม่มีรายงานว่าผู้ตาบอดถาวรเพิ่มเติมจากที่เคยรายงานไปแล้ว แต่มีอาการหนักที่หน้าเป็นหว่งหรืออีก 1 ราย และผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 8 ราย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (เดลินิวส์, one31, hfocus, brighttv)</p> <p>- ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (วอร์รูม) ติดตามปัญหาผลกระทบจากสุราปลอม ๆ ว่า จากการสรุปข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (27 ส.ค. 2567) มีผู้ป่วยสะสม จำนวน 34 ราย ในจำนวนนี้เสียชีวิต เพิ่มอีก 1 ราย รวมเป็น 4 ราย สำหรับผู้ป่วยที่ยังอยู่ระหว่างการรักษา ต้องใส่ท่อช่วยหายใจจำนวน 15 ราย ต้องฟอกไต 22 ราย ส่วนผู้ที่มีอาการตาพร่ามัว อยู่ที่ 21 ราย</p> <p><b>2. ทหารเรือแนวทางป้องกันบริโภคเหล้าเถื่อน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, บ้านเมือง, ไทยนิวส์ออนไลน์, ศูนย์ข่าวแชนนัล, js100, INN, mcot, sondhitalk, thebangkokinsight, hfocus, topnews, thaich8, pptv, brighttv, newtv, TNN, ch7, ch3plus, INN, amarin, sanook, thereporters, nation)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการป้องกันปัญหาการลักลอบผลิต บริโภค และอันตรายของเหล้าเถื่อน พร้อมกล่าวว่า ติดตามสถานการณ์ผู้ดื่มสุราปลอมหรือเมทานอล ที่ใช้ในอุตสาหกรรม ใช้ดื่มไม่ได้ผู้ที่ดื่มสุราปลอมจะมีอาการปวดท้อง ปวดหัว ตาพร่ามัว มองไม่เห็น ให้รีบพบแพทย์ เพราะหากดื่มเล็กน้อยอาจไม่มีอาการทันทีจะมีอาการหลังดื่ม 24-48 ชม. คนที่ซื้อไปเก็บไว้ต้องนำไปทิ้งทำลาย กรมสรรพสามิตไม่ได้อนุญาตผลิตสุรายาต่าง ๆ สิ่งที่ต้องอนุญาตต้องบรรจุขวดปิดฉลากเรียบร้อย ซึ่งที่ประชุมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ไข ทหาวิธีแสดงความชัดเจนในเรื่องเมทานอล เช่น การผสมสีให้เกิดความชัดเจน ส่วน สธ.ต้องดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างดีที่สุด</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา 08.00 น. (วันที่ 26 ส.ค. 67) มีผู้ป่วยเข้ารับรักษาตัว 27 ราย ในจำนวนนี้เสียชีวิต 2 ราย ยังรักษาตัว 25 ราย เป็นผู้ป่วยอาการรุนแรงสีแดง 13 ราย สีเหลือง 3 ราย และสีเขียว 9 ราย กลุ่มที่รักษาต้องใช้ท่อช่วยหายใจ 13 ราย ต้องฟอกไต 18 ราย ส่วนอาการตาพร่ามัวและอาการมองไม่เห็นอยู่ในขั้นตอนหาแนวทางรักษา ยังไม่สามารถสรุปได้ว่ากลับมามองเห็นหรือไม่ ซึ่งผู้ป่วยทั้งหมดเป็นคนไทยอยู่ในเขตมีนบุรีหนองจอก และคลองสามวา ทุกคนมีประวัติเคยดื่มสุราเถื่อนในพื้นที่ สำหรับสุราเถื่อนที่พบครั้งนี้มีส่วนผสมของเมทานอลที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมและมีปริมาณสูงถึงประมาณ 1 แส่น PPM อยู่ระหว่างตรวจสอบส่วนประกอบอย่างละเอียดโดยศูนย์พิษวิทยา รพ.รามาธิบดี คาดจะทราบผลใน 1-2 วัน ขณะนี้ตั้งจุดคัดกรอง 4 แห่งคือ รพ.นพรัตนราชธานี รพ.หนองจอก รพ.คลองสามวา และรพ.นวมินทร์ 9 พร้อมเตือนปชช.ที่ซื้อยาต้องไปก่อนหน้าอย่าดื่มเพราะเสี่ยงอันตรายมาก</p> <p>- นพ.เกรียงไกร นามไธสง ผอ.รพ.นพรัตนราชธานี รายงานว่า ตอนนีัรพ.นพรัตนฯ รับผู้ป่วย 16 ราย อาการหนักใส่เครื่องช่วยหายใจ 12 ราย มี 2 รายอาการหนักมากเสี่ยงที่จะเสียชีวิต ส่วนปัญหาการมองเห็นยังตรวจไม่ได้ว่าดวงตามีคุณภาพการมองเห็นเป็นอย่างไร แต่มี 1 คนที่อยู่ระหว่างการรักษาที่รพ.นวมินทร์ค่อนข้างชัดเจนว่าตาบอดถาวร ทั้งนี้ เชื่อว่าช่วง 1-2 วันนี้อาจจะยังมีคนไข้เข้ามาต่อเนื่อง จำนวนอาจจะลดลง ซึ่งหลังดื่มเข้าไปแล้วจะเกิดผลกระทบต่อร่างกายภายใน 24-48 ชั่วโมง เพราะบางคนซื้อไปเก็บไว้เพื่อรับประทาน</p> <p>- นพ.ไพฑูริย์ สิงหคำ ผอ.สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กล่าวว่า จากที่ได้รับรายงานว่ามีอาการตาพร่ามัวใน 4 เขตของ กทม. รวม 18 แห่ง แต่เนื่องจากเป็นพื้นที่รอยต่อ อาจจะมีคนที่ซื้อยาต้องดังกล่าวแล้วหัวไปตามจังหวัดใกล้เคียงได้ ดังนั้น กรม คร. จึงเพิ่มพื้นที่เสี่ยงที่ต้องตรวจสอบเฝ้าระวัง คือ ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา และนครนายก ซึ่งกรมสรรพสามิตจะเป็นผู้ติดตาม และจากการสอบสวนโรค พบว่าผู้ป่วยที่เข้ารับรพ.ส่วนหนึ่งเป็นลูกค้าร้านประจำ ทำให้มีปัญหาระหว่างการทำงานของดับไม่ตีอยู่ก่อน พอดื่มเหล้าปลอมยังมีปัญหา และร้านยาต้องเหล้าเพิ่งจะมีการปรับสูตรใหม่จึงเกิดปัญหาตามมา ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจยังต้องมีการสอบสวนเพิ่มเติม</p> <p>- พนักงานสอบสวน สน.บางชัน นำตัวนายสุรศักดิ์ หรือเอส อินสาม อายุ 46 ปี และนายสุรชัย หรืออาร์ท อินสาม อายุ 44 ปี 2 ผู้ต้องหาที่ร่วมกันผลิตสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีไว้เพื่อขายซึ่งสุราที่ผลิตขึ้นโดยฝ่าฝืน ตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตไปฝากขังที่ศาลอาญามีนบุรี โดยรับสารภาพว่า ซื้อเมทานอลมาจากร้านเคมีย่าน อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ นำมาต้มขายประมาณ 1 ปีเศษ หาข้อมูลการผสมเหล้าเถื่อนจากอินเทอร์เน็ต ก่อนส่งขายตามซุ้มยาตองต่างๆ ใช้พื้นที่ด้านหลังบ้านเป็นที่ผสม เอาสารเมทานอลผสมกับน้ำเปล่าเพื่อเจือจาง จากนั้นบรรจุใส่แกลลอนนำไปขายต่อ แต่ร้านจะนำไปผสมยาตองต่ออีกทอด</p> <p>- พล.ต.ต.เกียรติกุล สนธิเณร ผบก.น.3 เผยว่า จนท.ตำรวจเรียก น.ส.ภัทสรศา อารีจิตสุขสิริ หรือแจ๊ญ อายุ 49 ปี ผู้รับเหล้าขาวจากนายสุรศักดิ์ หรือเอส อินสาม อายุ 46 ปี และนายสุรชัย หรืออาร์ท อินสาม อายุ 44 ปี ไปผสมสุรยาตองของ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ตัวเองกระจายจำหน่ายให้ซุ้มยาตองทั้งหมด 18 แห่ง เบื้องต้นแจ้งความผิดฐานผลิต และจำหน่ายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต และความผิดฐานกระทำการโดยประมาท เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, แนวหน้า, mcof)</p> <p>- รายงานจากกรมการแพทย์และกรมควบคุมโรค ระบุสถานการณ์ ตั้งแต่วันที่ 22 ส.ค.67 จนถึงวันที่ 26 ส.ค.67 มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในรพ.ทั้งสิ้น 31 ราย ในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย โดยรักษาที่รพ.นพรัตน์ราชธานี 15 ราย (เสียชีวิต 1 ราย), รพ.นวมินทร์ 9 จำนวน 9 ราย (เสียชีวิต 1 ราย), รพ.ราชวิถี 2 ราย, รพ.เสรีรักษ์ 1 ราย (เสียชีวิต 1 ราย), รพ.เลิศสิน 1 ราย, รพ.เกษมราษฎร์รามคำแหง 1 ราย, รพ.นวมินทร์ 1 ราย และรพ.เวชการุณย์รัศมี 1 ราย.</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>- นพ.สุนทร สุนทรชาติ ผอ.สำนักอนามัย กล่าวถึงการป้องกันและการดูแลประชาชน หลังพบมีผู้ป่วยดื่มสุราต้มปลอม (เมทานอล) หลายราย และมีผู้เสียชีวิตในพื้นที่ กทม. ว่า มอบหมายให้จนท.จากศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) ที่อยู่ในพื้นที่เฝ้าระวัง 18 จุด ตามที่กรมการแพทย์ สธ. ประกาศลงพื้นที่ร่วมกับ สำนักงานเขต ตำรวจนครบาลในพื้นที่ และกรมสรรพสามิต เพื่อสอบสวนควบคุมโรค คัดกรองผู้ที่มีประวัติดื่มยาตอง และให้ข้อมูลประชาชนถึงโทษของการดื่มสุราปลอม รวมทั้งแจ้งให้ประชาชนที่เคยไปดื่มในร้านค้าที่อยู่ในพื้นที่ เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเอง หากพบมีอาการเหนื่อยหอบง่าย ซึม อ่อนเพลีย ตาพร่ามัวเวียนศีรษะ วิงเวียนศีรษะ และคลื่นไส้อาเจียน ให้เข้ารับการรักษาเลือกคัดกรองเบื้องต้นหรือโทร.ปรึกษาอาการได้ที่ รพ. 3 แห่ง คือ รพ.นพรัตน์ราชธานี รพ.เวชการุณย์รัศมี และ รพ.รัตนประชารักษ์ (คลองสามวา) และประสานให้ อสส. กรุงเทพฯ ร่วมทำความเข้าใจและพูดคุยกับชาวชุมชนอีกช่องทางหนึ่ง</p> <p><b>3. ผลตรวจผู้ป่วยที่บริโภคยาตองเถื่อน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทย์ฯ กล่าวถึงผลตรวจผู้ป่วยที่บริโภคยาตองเถื่อน โดยพบว่าสารที่นำมาใช้สกัดยาตองเป็นเมทิลแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นสารที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมในการทำความสะอาดเครื่องมือต่างๆ ไม่สามารถบริโภคได้ หากได้รับแอลกอฮอล์เกิน 150 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร มีโอกาสเสียชีวิตได้ ทั้งนี้ เมทิลแอลกอฮอล์ สามารถซื้อหาได้ตามร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ซึ่งการนำมาใช้สกัดเป็นสุราเพื่อดื่มมีอันตราย และประชาชนได้รับพิษของเมทิลแอลกอฮอล์ จะทำให้ตาบอดและอวัยวะภายในถูกทำลายทั้งหมด แต่หากได้รับปริมาณน้อย 50 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรส่งผลทำให้มีอาการมึนงงได้</p> <p><b>4. เตือนดื่มเหล้าเถื่อน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผจก., sondhitalk)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การดื่มสุราเถื่อนเสี่ยงทำให้ได้รับสารพิษ ก่อให้เกิดความผิดปกติต่อสมองและระบบประสาทส่วนกลาง เส้นประสาทตา และร่างกายทุกระบบจากภาวะเลือดเป็นกรด หากผู้ป่วยดื่มเหล้าที่มีส่วนผสมของเมทิลแอลกอฮอล์ เมื่อร่างกายมีการดูดซึมเมทิลแอลกอฮอล์จะถูกส่งไปเผาผลาญที่ตับ ซึ่งตัวพอร์มัลดีไฮด์นี้เป็นพิษสูงต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะระบบประสาทและสมอง สำหรับอาการของผู้ป่วยที่เกิดจากพิษของเมทิลแอลกอฮอล์ มักจะมีประวัติดื่มเหล้าที่ผลิตเอง ยาตอง หรือเหล้าที่ราคาถูกเกินจริง หรือมีส่วนผสมที่เป็นอันตรายอื่น ๆ อาการมักจะเกิดขึ้นหลังจากการดื่มไปแล้ว 16 - 24 ชั่วโมง เพราะเป็นช่วงเวลาที่มีการสร้างพอร์มัลดีไฮด์และกรดพอร์มิก จากกระบวนการเผาผลาญที่เกิดขึ้นในร่างกาย</p> <p><b>5. อย.เตรียมดำเนินคดีขายเหล้าปลอม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>- ญ.สุภัทรา บุญเสริม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข อย. กล่าวว่า สุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จัดว่าเป็นอาหารในการบริโภค แต่สุรามีกฎหมายควบคุมนอกจาก พ.ร.บ.อาหาร คือ พ.ร.บ.สุรา และ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต หากมีปริมาณแอลกอฮอล์ต่ำกว่า 0.5% จะจัดว่าเป็นอาหาร ซึ่ง อย.มีการกำหนดมาตรฐาน โดยมีประกาศชัดเจนว่า แอลกอฮอล์ที่รับประทานเป็นอาหารจะห้ามใช้ “เมทิลแอลกอฮอล์” อย่างเด็ดขาด กรณีนี้คือเป็นอาหารที่มีโทษ เพราะเป็นสารห้ามใช้ห้ามใส่ในอาหาร มีโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท สำหรับการทำให้ยาตองถูกกฎหมายหรือการทำเป็นยาสมุนไพร หากจะทำให้ถูกกฎหมายเป็นยาสมุนไพรก็ต้องมาขึ้นทะเบียนตำรับยาเป็นสูตร และจะมีเรื่องของมาตรฐานสถานที่ผลิตยาต่างๆ เหมือนอย่างยาสตรีที่มีการมาขึ้นทะเบียน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>โรคฝีดาษวานร</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผจก.</p> <p>-ศ.เกียรติคุณ ดร.วสันต์ จันทราทิตย์ หัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์ ระบุ โรคฝีดาษวานร ตระกูล Clade 1 ค่อนข้างอันตราย เพราะอัตราการตายถึง 10% แต่การระบาดของ Clade 1b อัตราการตายแค่ 1% แต่เชื้อตัวนี้ระบาดได้ดีกว่า Clade 1 เพราะคนติดเชื้อ ไม่ได้ป่วยหนัก สามารถใช้ชีวิตปกติ และแพร่เชื้อต่อไปได้ รวมทั้งระบาดได้เร็วเพราะกลายพันธุ์จากติดต่อกันได้แค่ผ่านบาดแผล กลายเป็นติดต่อกันจากสารคัดหลั่งได้ และที่น่ากลัวคือระยะฟักตัว 20 วัน ทำให้หลายคนไม่รู้ตัว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, กรมประชาสัมพันธ์, ch7, pptv, postjung)</p> <p>-WHO ประกาศแผนยุทธศาสตร์ทั่วโลกเตรียมความพร้อมและรับมือการแพร่ระบาดของ MPOX ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ ตั้งแต่ ก.ย.67-ก.พ.68 ใช้เงินทุน 135 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยจะมีการเปิดระดมทุนเร็วๆ นี้</p> <p>-แอฟริกา ซิตีซี รายงานสถานการณ์ MPOX มีผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ต้นปี-23 ส.ค.67 อย่างน้อย 21,466 คน และมีผู้เสียชีวิตสะสมอย่างน้อย 591 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการปานกลาง เรียกร้องทุกประเทศในภูมิภาคร่วมกันยกระดับการสอบสวนโรค เพื่อให้การควบคุมโรคมีประสิทธิภาพมากกว่านี้ แม้ฝีดาษวานรถือเป็นหนึ่งในโรคประจำถิ่นของภูมิภาคก็ตาม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, sondhitalk, news1live)</p> <p>-สำนักงานผลิตภัณฑ์การแพทย์แห่งชาติจีน (NMPA) อนุมัติให้ชุดทดสอบกรดนิวคลีอิกไวรัสฝีดาษวานร (Mpox) พัฒนาโดยบริษัทกว่างโจว ต้าอัน ยีน จำกัด (Guangzhou Daan Gene Co Ltd) จำหน่ายในประเทศได้เป็นรายแรก ซึ่งจะเริ่มวางจำหน่ายในท้องตลาดในช่วงสุดสัปดาห์นี้ ลักษณะการใช้งานชุดตรวจหาเชื้อดังกล่าว เป็นการตรวจหาชิ้น F3L ของไวรัสฝีดาษวานรในผู้ป่วยต้องสงสัย โดยนำตัวอย่างที่ได้จากไม้ป้ายลำคอ (throat swab) ผื่น รอยแผลบนผิวหนัง หรืออื่นๆ มาตรวจหาในหลอดแก้ว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, js100, ch7)</p> <p>-ฟิลิปปินส์ พบผู้ป่วยฝีดาษวานรเพิ่มอีก 2 ราย ในเขตมหานครมะนิลา สายพันธุ์ Clade 2 มีอาการไม่รุนแรง</p> <p>-ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคเกาหลีใต้ (KDCA) เปิดเผยว่า ปีนี้เกาหลีใต้มีรายงานผู้ป่วยโรคฝีดาษลิงทั้งสิ้น 11 ราย อย่างไรก็ตาม ทุกกรณีที่พบล้วนเป็นสายพันธุ์ Clade II ที่มีอาการรุนแรงน้อยกว่า</p>	
<p><b>โรคโควิด 19</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ</p> <p>- กรม คร. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในไทย รายสัปดาห์ (18-24 ส.ค.67) มีผู้ป่วยรักษาตัวในรพ. 258 คน เฉลี่ยวันละ 37 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต ผู้ป่วยปอดอักเสบ 223 คน ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 99 คน</p> <p>- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ จุฬาฯ วิเคราะห์การระบาดของไทยว่า จากฐานข้อมูลพบช่วงวันที่ 21-27 ก.พ. 64 หรือสามปีที่ผ่านมา คือสัปดาห์ที่มีรายงานผู้เสียชีวิตเป็น 0 ครั้งสุดท้าย และสัปดาห์ล่าสุดไม่มีผู้เสียชีวิต นับเป็นสัญญาณที่ดีในช่วงกลางของระลอกล่าสุดในไทย ในขณะที่จำนวนปอดอักเสบและใส่ท่อช่วยหายใจค่อย ๆ ลดลงไปอยู่ระดับก่อนสงกรานต์ พร้อมเตือนไม่ควรประมาทเพราะโรคโควิด 19 ยังคงอยู่</p>	
<p><b>การประชุมวิชาการ 48 ปี รพร.</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เปิดการประชุมวิชาการ “โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชขับเคลื่อนสู่ปีที่ 48 : ต้นแบบสร้างสุขเชิงรุกนำเลิศบริการ” พัฒนาการองค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อน รพร.ทุกแห่ง และเครือข่ายในการปรับปรุงระบบบริการสุขภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างพลังใจ เป็นต้นแบบสร้างสุขภาวะชุมชน และให้บริการเชิงรุก แบบเจอให้เร็ว รักษาให้ไว เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p>	
<p><b>ชุดทดสอบสารพาราควอต</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, มติชนออนไลน์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, บ้านเมือง, สยามรัฐ, thansettakij)</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทย์ฯ เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชุดทดสอบอิมมูโนโครมาโตกราฟี สำหรับตรวจหาสารพาราควอตตกค้างในผักและผลไม้สด ระหว่าง กรมวิทย์ฯ ร่วมกับ บจก.ยูแอนด์วี ไฮสดีดิง</p>	



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>(ไทยแลนด์) เพื่อให้เอกชนผลิตจำหน่ายให้กับประชาชนและหน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเข้าถึงชุดทดสอบง่ายขึ้น ใช้เป็นเครื่องมือตรวจคัดกรองผักผลไม้เบื้องต้น เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค</p>	
<p><b>ระวังเด็กป่วยช่วงหน้าฝน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ (thansettakij, thaitodaynews)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ ให้ข้อมูลว่า ในช่วงหน้าฝนนี้ พ่อแม่ผู้ปกครองควรเตรียมพร้อม โดยสอนให้เด็กรับรู้ถึงอันตรายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำ เช่น โรคตาแดง โรคมือเท้าปาก โรคอุจจาระร่วง โรคไข้หวัดใหญ่ ฉี่หนู และโรคไขเลือดออก ฯลฯ ดังนั้น ควรสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับลูก เช่น ฉีดวัคซีน ทานอาหารครบ 5 หมู่ ผักผลไม้เส้นใยให้เพียงพอ ดื่มน้ำสะอาด สวมหน้ากากอนามัย</p>	
<p><b>ประชุมการพัฒนาเครือข่ายระดับวิทยา</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ thaitodaynews</p> <p>- นพ.งษ์ชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายระดับเขตและระดับจังหวัดทั่วประเทศ ประจำปี 2567 เพื่อยกระดับการพัฒนาการทำงานด้านระดับวิทยาให้ครอบคลุมในทุกมิติ อาทิ การขับเคลื่อนการถ่ายโอนภารกิจหน่วยบริการไปยัง อปท. การนำ AI และข้อมูลจากระบบดิจิทัลเพื่อการเฝ้าระวังโรคทางระดับวิทยามาใช้ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค โดยทำงานร่วมกับเครือข่ายระดับวิทยาทั่วประเทศ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด และระดับเขต</p>	
<p><b>อย. เตือนแพทย์ระมัดระวังการใช้เครื่องสำอางในขวดรูปแบบยาฉีด</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ อย. ประสานงานกับแพทยสภา เพื่อประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือเดือนแพทย์หรือผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรมให้ระมัดระวังการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในขวดรูปแบบยาฉีดที่บรรจุใน Ampoule Vial หรือ Syringe โดยให้สังเกตว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผ่านการอนุญาตจาก อย. หรือไม่ ได้รับอนุญาตเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทใด ใช้ตรงตามประเภทและวัตถุประสงค์หรือไม่ โดย อย. ได้จัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ จัดแจ้งเป็นเครื่องสำอางที่บรรจุอยู่ใน Ampoule Vial หรือ Syringe ให้ประชาชนตรวจสอบได้ โดยเป็นเครื่องสำอางใช้ทาภายนอกร่างกายเท่านั้น ไม่นำมาใช้ฉีดเข้าสู่อวัยวะในร่างกาย อาจเกิดอันตรายได้</p>	
<p><b>เส้นประสาทตาอักเสบ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช อธิบดีกรมการแพทย์ ให้ข้อมูลว่า โรคเส้นประสาทตาอักเสบ (Optic Neuritis : ON) เป็นภาวะที่มีการอักเสบร่วมกับการเสื่อมของปลอกหุ้มเส้นประสาทตา ผู้ป่วยโรคนี้อาจสัมพันธ์กับการเกิดโรคทางกายที่มีการเสื่อมของเส้นประสาทสมอง และไขสันหลังร่วมด้วย ที่เรียกว่า Multiple Sclerosis (MS) เกิดได้จากหลายสาเหตุ หากมีอาการตามัวแบบเฉียบพลันร่วมกับปวดตา โดยเฉพาะเวลากลอกตาหรือเคลื่อนไหวลูกตา ให้รีบพบจักษุแพทย์เพื่อรับการรักษาอย่างรวดเร็ว</p>	
<p><b>บุรีไฟฟ้า</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : : เว็บไซต์ ( hfocus )</p> <p>- มูลนิธิธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการควบคุมยาสูบ (พศย.) สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัด “การสัมมนาสื่อมวลชนสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนจากการเสพติดบุหรี่ไฟฟ้า” เพื่อสร้างความตระหนักและร่วมกันสื่อสารเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าให้กับกลุ่มสถานีวิทยุทธศาสตร์แห่งประทศไทย สถานีวิทยุทธศาสตร์แห่งประทศไทย ย้ำเยาวชนไทยสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เด็กไม่เชื่อว่าเป็นสาเหตุของโรคหัวใจและหลอดเลือด-ปอดอักเสบรุนแรง ด้านกรมประชาสัมพันธ์ ขานรับนโยบายรัฐบาลให้ทุกสื่อในสังกัด ร่วมปกป้องเด็กและเยาวชน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์</p> <p>- นายสนอง เทพอักษรณรงค์ สส.พรรคภูมิใจไทย เผยได้รับการร้องเรียนจากผู้ปกครองว่าพบการระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าไปถึงโรงเรียนประถม ขอให้รัฐบาลสั่งการให้มีการเข้มงวด กวดขัน และปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-น.ส.ยศวดี ติสสระ ผอ.เครือข่ายนักสื่อสารรุ่นใหม่ เผยกังวลเรื่องบุหรีไฟฟ้า อยากริให้นายกรัฐมนตรีทำงานแบบฟังเสียงคนทุกกลุ่ม คำนึงถึงผลกระทบที่ตามมา หากปลดล็อกเรื่องนี้จะส่งผลกระทบต่อเยาวชน ประเทศชาติจะได้ประโยชน์จริงหรือไม่</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผจก., INN, thestatestime, topnews)</p> <p>-อังกฤษเร่งให้ความรู้บุหรีไฟฟ้าเพื่อการเลิกบุหรี เน้นลดการใช้ของเยาวชนโดยไม่ขวางการใช้บุหรีไฟฟ้าเพื่อเลิกบุหรี</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ข่าวสด,)</p> <p>-ผลการศึกษาที่ดำเนินการโดยองค์กรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี สหราชอาณาจักร พบผู้ใช้บุหรีไฟฟ้ายังคงสูบบุหรีร่วมกับยจรัฐหาแนวทางใหม่ในการรณรงค์เกี่ยวกับอันตรายของการสูบบุหรี ประเด็นสำคัญคือการปรับกฎระเบียบให้เหมาะสมเพื่อลดการใช้บุหรีไฟฟ้าของเยาวชน โดยไม่ขัดขวางการใช้บุหรีไฟฟ้าสำหรับผู้สูบบุหรีที่ต้องการเครื่องมือช่วยในการเลิกสูบบุหรี... แม้ว่าการใช้บุหรีไฟฟ้าจะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเลิกสูบบุหรี แต่คำแนะนำด้านสุขภาพก็ชัดเจนว่า เด็กและผู้ใหญ่ที่ไม่สูบบุหรีอยู่แล้ว ไม่ควรใช้บุหรีไฟฟ้า</p>	
<p><b>คนนับหมื่นแห่มาจองเหรียญหลวงปู่ศุลาจนเป็นลมนับร้อย</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ( ผู้จัดการ, ข่าวสด , amarintv, linrtoday, one31, news1live, )</p> <p>- คลื่นมหาชนนับหมื่นคน จากทั่วสารทิศ แห่มาจองเหรียญหลวงปู่ศุลา เกจิตั้ง รุ่ยนต์เศรษฐกิจ ที่เปิดให้จองที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน จ.นครปฐม เบียดกันจนเป็นลมนกว่า 100 คน สสจ.นครปฐม และเจ้าหน้าที่ ระดมกู้ภัยปฐมพยาบาล และนำส่ง รพ.กว่า 30 คน</p>	